
   
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล  
สมัยสามัญสมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 

วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  25๖3 เวลา 09.30 น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล 

************************** 

ผู้มาประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายบรรพต  เมืองนิล ประธานสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล บรรพต  เมืองนิล  
๒ นายพุฒพิงศ์  ทามา สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ พุฒิพงศ์  ทามา  
3 นางสุพัตรา  ข าแดง สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ สุพัตรา  ข าแดง  
4 นายประเสริฐ  สอนสระเกษ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ ประเสริฐ  สอนสระเกษ  
5 นายฉลอง  เรียงครุด สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ ฉลอง  เรียงครุด  
6 นายชัยทัศน์ แตงฉ่ า สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ ชัยทัศน์ แตงฉ่ า  
7 นายสมศักดิ์  จูสิงห์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๑ สมศักดิ์  จสูิงห ์  
8 นายยุทธนา  เนียมจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๒ ยุทธนา  เนียมจันทร ์  
9 นางทองหลอม  ศรีหะไกร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามลูเขต ๒ ทองหลอม  ศรีหะไกร  

10 นายอารมย์  เธียรถาวร เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล อารมย์  เธียรถาวร  
 

ผู้ไม่มาประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายนิษฐเนตร์  เทศธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล - ส่งใบลากิจ 

2 นายศรีเมือง  ทิพย์รัตน์   สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล - ลาป่วย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที่ 

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายพรติยะ  ศรีพุ่ม รองนายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล พรติยะ  ศรีพุ่ม  
๒ นายสมาน  เมืองนิล รองนายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล สมาน  เมืองนิล  
 3 นายสุวิท  สังข์แก้ว เลขานุการนายกเทศมนตรตี าบลธรรมามูล สุวิท  สังข์แก้ว  
4 นางอังศนา  รัตนสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลธรรมามลู อังศนา  รัตนสัมฤทธิ์  
5 นางสาวณัทณลัลน์  แก้วซุง รองปลัดเทศบาลต าบลธรรมามูล ณัทณลัลน์  แก้วซุง  
6 นางกัลยา ยานานนท์ ผู้อ านวยการกองคลัง กัลยา ยานานนท์  
7 นายสุรพล  แสงสว่าง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรพล  แสงสว่าง  
8 นายอ านาจ  แสงหงษ์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ อ านาจ  แสงหงษ์  
9 นายอัมพร  เอี่ยมรอด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่  2  อัมพร  เอี่ยมรอด  

10 นางสาวอุทุมพร  สมโภชน์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อุทุมพร  สมโภชน์  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
นายอารมย์  เธียรถาวร   เรียนท่านประธานสภาฯ  และสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ   ที่เข้าร่วมประชุม ขณะนี้ เวลา 09.30 น. เมื่อจ านวนสมาชิกมาเกินกึ่งหนึ่งของ

สมาชิกสภาฯ กระผมขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ด าเนินการเปิดประชุมสภา
สมัยสามัญสมัยที่ 2/25๖3 ครั้งที ่1 ตามระเบียบวาระต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายบรรพต  เมืองนิล - เรียนสมาชิกสภาเทศบาลฯ  คณะผู้บริหาร  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
ประธานสภาเทศบาลฯ ประธานกล่าวทักทายสมาชิกท่ีเข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญในครั้งนี้ 
  ในวันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2/25๖3  ครั้งที ่1  
  ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.  

 - ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบว่า นายนิษฐเนตร์  เทศธรรม สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
ธรรมามูล เขต 1 ขอลากิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ เนื่องจากติดภารกิจด่วน 
- นายศรีเมือง  ทิพย์รัตน์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล เขต 2 ขอลาป่วย เนื่องจาก
หมอนัดตรวจ ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 
  

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ครั้งที่แล้ว 
นายบรรพต  เมืองนิล  ขอเชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้ตรวจสอบรายละเอียด  รายงาน                 
ประสภาเทศบาลต าบลฯ การประชุมที่ได้แจกให้แล้ว มีท่านใดสอบถามข้อความใดท่ีผิดตกหล่น สมาชิกสภาฯ   
 แจ้งแก้ไขในประชุมได้  หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
 สมาชิกท่านใดเห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2562                   
 ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 โปรดยกมือขึ้น 
 เห็นชอบ  จ านวน  8 เสียง 
 ไม่เห็นชอบ จ านวน  - เสียง 
 งดออกเสียง จ านวน  1 เสียง 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบรายงานการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4/2562  ครั้งที่ 1 
 โดยมีมติที่ประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง 
 งดออกเสียง 1 เสียง  
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เสนอเพ่ือรับทราบ 
นายบรรพต  เมืองนิล รายงานสถานการณ์เงินการคลัง ขอเรียนเชิญผู้อ านวยการคลัง รายงานครับ 
ประธานสภาฯ 

  

นางกัลยา  ยานานนท์ - รายงานสถานการณ์เงินการคลัง (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย) 
ผู้อ านวยการกองคลัง    
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง เสนอเพ่ือพิจารณา 
นายอารมย์ เธียรถาวร 4.1 พิจารณาเห็นชอบ เรื่องส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอถอนสภาพที่ดิน 
เลขานุการสภาฯ  ของรัฐตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน โดยขอให้เทศบาลต าบล 

ธรรมามูล ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการถอนสภาพ การจัด 
ขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 
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พ.ศ. 2550 ข้อ 12 (3) โดยการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ 
ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์ได้แสดงความคิดเห็นให้เป็นที่ยุติว่ายังใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

 หรือเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว 
 

นายบรรพต  เมืองนิล - ขอเรียนเชิญรองนายกเทศมนตรีต าบลธรรมามูล ได้ชี้แจงรายละเอียดครับ  
ประธานสภาฯ  
 

นายพรติยะ  ศรีพุ่ม - ด้วยอ าเภอเมืองชัยนาท ได้มีหนังสือแจ้งให้เทศบาลต าบลธรรมามูล ด าเนินการตามระเบียบ 
รองนายกเทศมนตรีฯ  กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการถอนสภาพ การจัดขึ้นทะเบียน และการจัดหาผลประโยชน์ใน 

ที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2550 ข้อ 12 (3) โดยการประชุมสภาองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้ราษฎรผู้เคยใช้ประโยชน์ได้แสดงความคิดเห็นให้เป็นที่ยุติว่า 
ยังใช้ประโยชน์ร่วมกันหรือเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว และให้สอบสวนประวัติ ความเป็นมา 
ของพ้ืนที่ดังกล่าว ว่ามีชื่อเรียกว่า “เนินเขาธรรมามูลสาธารณประโยชน์” หรือ “เนินเขากระดี”่ เพ่ือให้ 
ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วแจ้งให้อ าเภอเมืองชัยนาททราบด้วย ทั้งนี้จึงขอให้ 
สภาฯ พิจารณาเห็นชอบว่ายังใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือเลิกใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว  
 

นายสุวิท  สังข์แก้ว - ราษฎรเลิกใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ แปลงดังกล่าวแล้ว  และได้มีการประชุมประชาคม
เลขานุการนายกเทศมนตรฯี เพ่ือให้ราษฎรลงความเห็นแล้ว ว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ 

เห็นด้วยที่ให้ส านักงาน กกต.จังหวัดชัยนาท ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างส านักงานต่อไป 
 

นายอารมย์ เธียรถาวร - เนื่องจากที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอถอนสภาพ 
เลขานุการสภาฯ  นั้น ปรากฏเป็นหนังสือส าคัญส าหรับที่หลวงเลขที่ 19432 หมู่ที่ 2 ต าบลธรรมามูล                     

อ าเภอเมืองชัยนาท  จังหวัดชัยนาท ชื่อ “เนินเขาธรรมามูลสาธารณประโยชน์” แต่ปรากฏ 
จากหนังสือของอ าเภอเมืองชัยนาท ว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์แปลง “เนินเขากะดี่” ดังนั้น

 ขอทราบว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงเดียวกันหรือไม่ อย่างไรหรือเป็นกรณีชื่อเรียก 
ตามภาษาชาวบ้านที่เรียกขานแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้จึงยังไม่สามารถถอนสภาพไม่ได้ 
เนื่องจากชื่อที่เรียกที่ดินของรัฐ ไม่ตรงกัน 
 

นายยุทธนา  เนียมจันทร์ - ตามท่ีอ าเภอเมืองชัยนาทได้รับแจ้งจากจังหวัดชัยนาทว่า ส านักงานคณะกรรมการ 
สมาชิกสภาฯ   การเลือกตั้งประจ าจังหวัดชัยนาท ได้ขอถอนสภาพที่ดินของรัฐ ตามประมวลกฎหมายที่ดิน 

แปลง “เนินเขากระดี”่ หมู่ที่ 2 ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท                      
โดยจังหวัดชัยนาทได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ได้ข้อเท็จจริง 
ว่าการด าเนินการถอนสภาพที่ดินตามมาตรา 8 วรรคสอง (1) แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน 
ต้องพิจารณาเรื่องการใช้ประโยชน์ร่วมกันของประชาชนให้เป็นที่ยุติ แต่จากการประชุม 
ประชาคมของประชาชนในพื้นท่ี การประชุมของสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล  
และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ข้อสรุปว่าประชาชนไม่ไดใ้ช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ในที่ดินของรัฐ แปลงนี้แล้ว ถ้าจังหวัดชัยนาทหรืออ าเภอเมืองชัยนาท ให้ด าเนินการก็ไม่น่า 
จะมีปัญหาเพราะท าตามหนังสือสั่งการจากอ าเภอเมืองชัยนาท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

      

นายบรรพต  เมืองนิล ขอเรียนสอบถามท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ต าบลธรรมามูล ว่ายังใช้ประโยชน์ร่วมกัน หรือเลิกใช้ 
ประธานสภาฯ              ประโยชน์ร่วมกันแล้ว จากท่ีดินของรัฐ แปลงดังกล่าว 
 

นายอัมพร  เอี่ยมรอด     - ผมในนามตัวแทนของประชาชน หมู่ที่ 2 ต าบลธรรมามูล และในฐานะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ขอยืนยันว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ แปลงดังกล่าวแล้วครับ  
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นายสุวิท  สังข์แก้ว - ผมในนามตัวแทนของประชาชน หมู่ที่ 2 ต าบลธรรมามูล และในฐานะอดีตผู้ใหญ่บ้าน 
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ หมู่ที่ 2 ขอยืนยันว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐ แปลงดังกล่าวแล้วครับ 
 

นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  สภาเทศบาลต าบลธรรมามูล มีความเห็นว่าประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์จากที่ดินของรัฐร่วมกันแล้ว  

โปรดยกมือขึ้น ครับ 
  

มติที่ประชุมสภาฯ จากความเห็นของสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล เรื่องส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอ 
ขอถอนสภาพที่ดินของรัฐ ตามมาตรา 8 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน และการใช้ 
ประโยชน์ที่ดินของรัฐ สภาเทศบาลต าบลธรรมามูล มีความเห็นว่าประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์ 
จากที่ดินของรัฐร่วมกันแล้ว  มีความเห็นว่า ความเห็นที่ประชุม   

 ยังใช้ประโยชน์อยู่ จ านวน  1  เสียง ไมใ่ช้ประโยชน์แล้ว จ านวน  7 เสียง   
 งดแสดงความคิดเห็น จ านวน 1 เสียง 
 

นายอารมย์  เธียรถาวร 4.2 พิจารณาเห็นชอบ เรื่องขอให้ทบทวนเรื่องการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ 
เลขานุการสภาฯ  ซอยวุ้งตาล 
  

นายพรติยะ  ศรีพุ่ม - ด้วยเทศบาลต าบลธรรมามูล ได้รับหนังสือจากชาวบ้านซอยวุ้งตาล เรื่องขอให้ทบทวน   
รองนายกเทศมนตรีฯ เรื่องการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ซอยวุ้งตาล เนื่องด้วยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใน             

ซอยวุ้งตาล ประสบปัญหาเกี่ยวกับพ้ืนที่อยู่อาศัยที่ได้เช่าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขต               
หมู่ที่ 1 และหมู่ท่ี 2 ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ดังนี้ 
1. พื้นที่มีความแห้งแล้งไม่สามารถท าการเกษตรได้ 
2. ไกลจากแหล่งน้ าและไม่มีน้ าเพียงพอ 
3. ชาวบ้านมีอาชีพรับจ้างซึ่งรายได้ไม่แน่นอน 
4. การประปา น้ ายังไม่พอใช้และไม่ได้มาตรฐานเพียงพอ 
5. ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 
จึงขอให้สมาชิกสภาฯ ได้พิจารณาลดค่าเช่าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ให้ต่ ากว่าไร่ละ  
300 บาท และขอให้ลดหรืองดเก็บค่าเช่ารายปี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการ 
ระบาดของโรค COVID-19  

นายอารมย์  เธียรถาวร - ขอให้สภาเทศบาลต าบลธรรมามูล พิจารณาปรับลดหรืองดเก็บค่าเช่ารายปี    
เลขานุการสภาฯ  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ซอยวุ้งตาล ตามท่ีชาวบ้านร้องขอมา 
 

นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ เชิญครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม  
ประธานสภาฯ  ผู้ใดเห็นชอบ เรื่องขอให้ทบทวนเรื่องการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ซอยวุ้งตาล 

โปรดยกมือขึ้น ครับ 
  

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบเรื่องขอให้ทบทวนเรื่องการเก็บค่าเช่าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ซอยวุ้งตาล 
 โดยมีมติท่ีประชุม  เห็นชอบ  จ านวน  8  เสียง  ไม่เห็นชอบ – เสียง  
            งดออกเสียง 1 เสียง    

 

นายอารมย์  เธียรถาวร 4.3 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ 
เลขานุการสภาฯ  ครุภัณฑ์ถังน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้งแป๊บเหล็กและแผ่นพื้น 

ส าเร็จรูป จ านวน 13 ชุด (ส านักปลัด) เป็นเงินจ านวน 98,800 บาท 
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นายสุรพล  แสงสว่าง - ความจ าเป็นที่ต้องจัดซื้อถังน้ าพลาสติก ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้งแป๊บเหล็กและ 
ผู้อ านวยการกองช่าง แผ่นพื้นส าเร็จรูป จ านวน 13 ชุด นั้น เนื่องจากขณะนี้อยู่ในช่วงแล้ง และประกอบกับ 

แหล่งน้ าดิบไม่มีผลิตน้ าประปา และถ้าเอามาผลิตน้ าประปาก็จะออกมาขุ่น เพ่ือการรองรับ 
ปัญหาความเดือดร้อนที่จะเกิดกับประชาชนในต าบลธรรมามูล จึงมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อ 
ถังน้ า ตามท่ีเสนอให้สภาฯ พิจารณาครับ 
 

นายอ านาจ  แสงหงษ์ - เนื่องจากปีนี้สภาพอากาศแปรปรวนฝนตกทิ้งช่วงนานเกิดภัยแล้งท าให้น้ าที่ใช้ผลิตน้ าประปา  
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ผิวดินมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการผลิตน้ าประปาและน้ าที่ผลิตออกมามีลักษณะสีขุ่นออก 

สีน้ าตาล บางครั้งมีโคลนปนออกมาด้วยประชาชนหมู่ที่ 2 ซอยวุ้งตาล ได้รับผลกระทบ 
เป็นอย่างมากไม่สามารถใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคได้ เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาน้ าประปาหมู่บ้าน 
ที่เกิดจากแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตไม่เพียงพอและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ที่ใช้น้ าในการอุปโภคบริโภคให้มีน้ าสะอาดใช้ จึงขออนุมัติตั้งเป็นรายการใหม่ในงานป้องกัน 
ฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย แผนงานการรักษาความสงบภายใน งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ าพลาสติกพร้อมขาตั้ง                     
เพ่ือบริโภคอุปโภคแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวนเงิน 98,800 บาท  
(-เก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน.-) 

 ข้อระเบียบ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาพ 
ท้องถิ่น” จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วยครับ 

 

นายสมศักดิ์  จูสิงห์ - เห็นด้วยกับการที่จัดซื้อถังน้ าพลาสติก เพ่ือเป็นการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
สมาชิกสภาฯ เขต 1 และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นท่ีต าบลธรรมามูล ให้มีได้มีน้ า 

อุปโภค – บริโภค 
 

นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ผู้ใดเห็นชอบการโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ าพลาสติก  

ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้งแป๊บเหล็กและแผ่นพื้น ส าเร็จรูป จ านวน 13 ชุด  
(ส านักปลัด) เป็นเงินจ านวน 98,800 บาท โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ าพลาสติก  
ขนาด 1,000 ลิตร พร้อมขาตั้งแป๊บเหล็กและแผ่นพื้น ส าเร็จรูป จ านวน 13 ชุด  
(ส านักปลัด) เป็นเงินจ านวน 98,800 บาท  โดยมีมติท่ีประชุม  เห็นชอบ จ านวน  8  เสียง   

 ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
 

นายอารมย์  เธียรถาวร 4.4 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ 
เลขานุการสภาฯ  เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) รวมค่าติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง  

(ส านักปลัด) เป็นเงินจ านวน 36,400 บาท 
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นายอ านาจ  แสงหงษ์ - ส านักปลัดเทศบาล มีพนักงานมาบรรจุตามกรอบอัตราก าลังที่ตั้งไว้เพ่ิมขึ้นท าให้ห้องท างาน
หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ เดิมชั้นล่างของอาคารส านักงานพ้ืนที่ไม่เพียงพอจึงย้ายพนักงานบางส่วนขึ้นมาปฏิบัติงานห้อง 

ท างานชั้นบนของอาคาร เมื่อตรวจสอบการใช้งานเครื่องปรับอากาศห้องท างานชั้นบน พบว่า 
เครื่องปรับอากาศเสียช ารุด ไม่สามารถเปิดเครื่องใช้งานได้เนื่องจากมีอายุการใช้งานนาน  
๑๗ ปี โดยจัดซื้อในปี ๒๕๔๖ มีการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทุกป ีแต่ก็ยังใช้งานได้ไม่ดี  
ท าความเย็นไม่ได้  
- เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนที่มารับบริการที ่
ส านักงานเทศบาลให้เกิดความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จึงเห็นควรจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
ทดแทนเครื่องเก่าที่เสีย แต่เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพ่ือด าเนินการดังกล่าวไว้ จึงขอ
อนุมัติตั้งเป็นรายการใหม่ในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวดค่า
ครุภัณฑ์ ประเภทรายจ่ายครุภัณฑ์ส านักงาน โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  จ านวนเงิน 
๓๖,๔๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ห้องท างานส านักปลัดชั้น ๒ ของอาคาร
ส านักงาน ขนาดห้อง ๒๕  ตารางเมตร เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) 
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จ านวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๓๖,๔๐๐ บาท (สามหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 ข้อระเบียบ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น” จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วยครับ 
 

นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ผู้ใดเห็นชอบการโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อใหม่ เพ่ือจัดซื้อ 

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (ระบบ Inverter) รวมค่าติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง  
(ส านักปลัด) เป็นเงินจ านวน 36,400 บาท  โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) รวมค่าติดตั้ง จ านวน 1 เครื่อง (ส านักปลัด)  
เป็นเงินจ านวน 36,400 บาทโดยมีมติท่ีประชุม  เห็นชอบ จ านวน  8  เสียง   

   ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง  
 

นายอารมย์  เธียรถาวร 4.5 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณ เพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อ 
เลขานุการสภาฯ  ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมิร์สสูบน้ ามอเตอร์ 4 นิ้ว 3 HP 2.2 KW 
 

นายสุรพล แสงสว่าง - กองช่าง เทศบาลต าบลธรรมามูล ได้ท าการส ารองซัมเมิร์สสูบน้ ามอเตอร์ ที่ไว้ใช้   
ผู้อ านวยการกองช่าง ในการผลิตน้ าประปาในหมู่ท่ี 2 และซัมเมิร์สสูบน้ ามอเตอร์ ที่ใช้ผลิตน้ าประปาของหมู่ที่ 8  

ได้เสียไม่สามารถใช้งานได้ จึงเอาที่ส ารองไว้ของหมู่ที่ 10 ไปใช้แทน ดังนั้นทางกองช่าง จึงมี 
ความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณ เพ่ือไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมิร์สสูบน้ ามอเตอร์ 4 นิ้ว 3 HP 2.2 KW จ านวน 1 เครื่อง 

 ข้อระเบียบ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น” จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วยครับ 
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นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ผู้ใดเห็นชอบการโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อใหม่ เพ่ือจัดซื้อ 

ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมิร์สสูบน้ ามอเตอร์ 4 นิ้ว 3 HP 2.2 KW 
3 เฟส 380 V จ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง) เป็นเงินจ านวน 39,500 บาท   
โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือจัดซื้อ ครุภัณฑ์  
ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร ซัมเมิร์สสูบน้ ามอเตอร์ 4 นิ้ว 3 HP 2.2 KW 
3 เฟส 380 V จ านวน 1 เครื่อง (กองช่าง) โดยมีมติท่ีประชุม  เห็นชอบ จ านวน  8  เสียง   

   ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
  

นายอารมย์  เธียรถาวร 4.6 พิจารณาเห็นชอบการโอนงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
เลขานุการสภาฯ  ที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่ง 

สิ่งก่อสร้าง (กองช่าง) เป็นเงินจ านวน 25,200 บาท 
 

นายสุรพล แสงสว่าง โอนเพิ่ม (เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ) จึงมีความจ าเป็นต้องขอโอนงบประมาณ 
ผู้อ านวยการกองช่าง แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๑)       

งบลงทุน  หมวด  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท  ค่าออกแบบ  ค่าควบคุมงานท่ีจ่ายให้แก่ 
เอกชน  นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  ตั้งไว้  ๓๘,๐๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  ๑๗,๐๐๐  บาท ขอโอนเพิ่ม จ านวน  ๒๕,๒๐๐  บาท 
โอนลด แผนงานเคหะและชุมชน (๐๐๒๔๐) งานไฟฟ้าถนน (๐๐๒๔๒) งบลงทุน                          
หมวดค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  ตั้งไว้ ๒๕๔,๒๐๐  บาท 
งบประมาณคงเหลือก่อนโอน จ านวน  ๒๕,๒๐๐  บาท ขอโอนลด จ านวน  ๒๕,๒๐๐  บาท 

 ข้อระเบียบ 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 หมวด 4  
ข้อ 27 “การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ท าให้ 
ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของ 
สภาท้องถิ่น” จึงขอให้สมาชิกสภาฯ พิจารณาด้วยครับ 
  

นายบรรพต  เมืองนิล มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกหรือไม่ครับ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุม 
ประธานสภาฯ  ผู้ใดเห็นชอบการโอนงบประมาณ เพ่ือเป็นคา่ออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน  

นิติบุคคลหรือบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง (กองช่าง)  
เป็นเงินจ านวน 25,200 บาท โปรดยกมือขึ้น ครับ 
 

มติที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการโอนงบประมาณ ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่เพ่ือเป็นค่าออกแบบ ค่าควบคุมงาน 
ที่จ่ายให้แก่เอกชนนิติบุคคลหรือบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพ่ือให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง  
(กองช่าง) เป็นเงินจ านวน 25,200 บาท โดยมีมติท่ีประชุม  เห็นชอบ จ านวน  8  เสียง   

   ไม่เห็นชอบ – เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
   - ไม่มี - 
 
  

ปิดประชุม เวลา  ๑1.45 น. 
 
 

 
ลงชื่อ   อารมย์  เธียรถาวร  ผู้จดรายงานการประชุม             
      (นายอารมย์  เธียรถาวร)          

                                                 เลขานุการสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล 
 
 
 
                                                  ลงชื่อ   บรรพต  เมืองนิล   ผู้ตรวจรายงานการประชุม             

     (นายบรรพต  เมืองนิล)          
                                                   ประธานสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล 

 
 

ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมนี้ ถูกต้องแล้ว 
 
               (ลงชื่อ)     ยุทธนา  เนียมจันทร์ 
            (นายยุทธนา  เนียมจันทร์) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
              (ลงชื่อ)    นิษฐเนตร์  เทศธรรม   
            (นายนิษฐเนตร์  เทศธรรม) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
               (ลงชื่อ)     ฉลอง  เรียงครุด  
              (นายฉลอง  เรียงครุด) 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

 
สภาเทศบาลต าบลธรรมามูลได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ แล้ว  

ในการประชุมสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2/25๖3 ครั้งที่ 1 
วันจันทร์ที่  15  มิถุนายน  25๖3 เวลา 09.30 น. 

 
 

                                           (ลงชื่อ)     บรรพต  เมืองนิล                  
                         (นายบรรพต   เมืองนิล)          
                                             ประธานสภาเทศบาลต าบลธรรมามูล 
 
 



 
 
 


